

สรุปผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อยกระบี่น้อย "ภายใต้การบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน" ของ อปท ในจังหวัดกระบี่ (MOC)

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยนายสมศักดิ์ กิตติธรรกุล นายกองการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กับเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยนายโชคนรินทร์ ชาวเหลียง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เรื่องการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. ในจังหวัดกระบี่ (Memorandum of mutual cooperation (MOC) : Integration of local government development infrastructure Krabi) โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เพื่อแสดงเจตนาที่จะร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยโครงการจะต้องมีลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง หรือมีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป หรือเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ รวมถึงโครงการที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีวิธีการดำเนินการก่อสร้างโดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการในส่วน ของงานชั้นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในส่วน ของงานชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทางโดยการดำเนินการให้ถือตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลกระบี่น้อยได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย "ภายใต้การบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ (MOC)" จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต สายวัดสุวรรณธาราราม - บ้านเขาดั่ง หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๙ (MOC) กว้าง ๗ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร งบประมาณของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตั้งไว้ ๓,๒๗๔,๘๐๐ บาท ใช้ไปทั้งสิ้น ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต สาย DTAC- บ้านคลองเนียง หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๙๐ เมตร งบประมาณของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตั้งไว้ ๘๘๑,๘๐๐ บาท ใช้ไปทั้งสิ้น ๕๘๑,๐๐๐ บาท

เทศบาลตำบลกระบี่น้อยได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ในการดำเนินโครงการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางในเขต เทศบาลตำบลกระบี่น้อย "ภายใต้การบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดกระบี่ (MOC)" แยกเป็นรายโครงการพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนิน โครงการฯ ในภาพรวมของแต่ละโครงการอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด ทั้งสองโครงการ และเมื่อพิจารณา โครงการในภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับพอใจ มากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย "ภายใต้ การบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ (MOC)" สามารถ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง อีกทั้งยังสามารถประหยัดงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างของเทศบาลได้อีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายวัดสุวรรณธาราราม-บ้านเขาตั้ง หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๙



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย DTAC- บ้านคลองเนียง หมู่ที่ ๑๒ -หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๒

